



QUAN
ĐIỂM CỦA TÔI
VỀ THỂ THAO DÀNH CHO
PHÁI MẠNH: KHỎE, QUYẾT LIỆT,
GAY CÁN THỜI THÌ CHƯA ĐỦ, MÀ
CŨNG CẦN PHẢI GỢI CẢM VÀ HẤP
DẪN NỮA. THỂ NÊN, NẾU CẦN
PHẢI BÌNH CHỌN, TÔI CHẮC CHẮN
SẼ VOTE CHO AUSSIE RULES
(BÓNG ĐÁ KIỂU
ÚC).

BÓNG ĐÁ KIỂU ÚC:

TRẠI CHƠI, GAI, CÙNG PHẢI ĐỪNG NHÌN



MỘT THẾ GIỚI KHÁC CỦA BÓNG ĐÁ

Không một nơi nào trên thế giới, khởi kiện về bóng đá "thần tượng" và "phong phú" như nước Úc. Bởi lẽ, bóng đá Úc có đến bốn cách hiểu khác nhau – tùy vào bạn đang nói chuyện với ai và đang ở bang nào mà đó có thể là Aussie rules (Liên đoàn Bóng đá Úc – Australian Football League, AFL), Rugby với Liên đoàn Rugby (tàn ra từ Hiệp hội Rugby vào đầu thế kỷ 20 với giải đấu National Rugby League từ tháng 3 đến tháng 10) hay Hiệp hội Rugby, và túc cầu mà phần lớn người châu Âu gọi là bóng đá.

Thế nên, trong khi đối với hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, từ "bóng đá" được sử dụng như nhau giữa 2 từ football và soccer, thì ở Úc, football và soccer là để chỉ 2 môn thể thao hoàn toàn khác nhau: soccer dành cho bóng đá chính tả thường hiểu; trò chơi trên sân với quả bóng tròn, các cầu thủ chỉ được chơi bóng chày (trừ thủ môn), còn football hay footy là bóng đá Úc.

Aussie rules phát triển ở Melbourne vào thế kỷ 19, là môn thể thao hàng đầu tại Úc đến mức ở Victoria, người ta coi nó gần như một thứ tôn giáo, và Melbourne (thủ phủ bang Victoria) nơi có đến 30 đội bóng chuyên nghiệp, được gọi là "vùng đất của footy" (home of footy). Ở những nơi khác như Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane... Aussie rules cũng vô cùng phát triển và có những đội được

AFL, viết tắt. Liên đoàn gồm 16 đội chơi 22 trận sân nhỏ và sân khách từ tháng 3 đến tháng 9 hằng năm. Các trận chung kết kéo dài bốn tuần lễ là một trong những sự kiện thể thao hàng đầu của quốc gia. Đây cũng là liên đoàn có số lượng người tham gia lớn nhất nước Úc.

Về cơ bản, Aussie rules rất giống với Rugby (với tên Việt hóa là bóng bầu dục). Vì cả hai đều chơi với trái bóng có hình bầu dục và khi làm trận, hai đội có rất đông cầu thủ tranh giành quả bóng đó với mức độ va chạm cao, tình bạo lực, tốc độ di chuyển nhanh mẽ của các cầu thủ và tỉ số cao ngất ngưởng. Nhưng thực tế, Aussie rules có những luật riêng của nó. Cụ thể là:

→ Mỗi trận đấu có 18 cầu thủ, cũng với những vị trí hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, nhưng sân thi đấu to hơn oval, với mỗi bên cầm 4 cái cọc thẳng đứng, chia phần sân của mỗi bên thành 3 ô (chung tròn).

→ Mỗi trận đấu gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Tuy nhiên, vì đồng hồ đếm giờ sẽ dừng lại mỗi khi bóng ra ngoài sân nên thực tế mỗi hiệp kéo dài khoảng 27 - 31 phút. Chính vì thế, một trận đấu footy có thể kéo dài gần 3 tiếng (tính cả thời gian nghỉ giữa các hiệp).

→ Bàn thắng được tính khi trái bóng được đá hoặc đưa qua giữa các cọc: đưa qua ô chính giữa thì được 6 điểm, còn đưa qua 2 ô ở 2 bên thì chỉ được tính là 1 điểm thôi. Và đội thắng sẽ là đội có điểm số cao nhất sau 4 hiệp đấu đó. Do cách tính điểm và tốc độ của trận đấu, nên rất hiếm khi các trận đấu kick trade có tỷ số hòa.

→ Aussie rules cho phép cầu thủ được chuyền bóng bằng cả tay và chân. Cụ thể, khi chuyền bóng, họ sẽ chơi đúng bàn tay nắm lại để thúc quả bóng (như kiểu bóng chuyền) rồi chuyền cho đồng đội hoặc đang hai tay ôm bóng và tung lên để chuyền. Với đường chuyền dài, họ lại có thể dùng chân đá, kiểu chuyền này giúp cầu thủ có thể nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương trong những pha phản công nhanh. Ngoài ra, để cản những pha chuyền bóng của đối phương, cầu thủ có thể dùng cơ thể để cản (ouep) hoặc ôm vắt đối phương (lock). Kỹ thuật hơn nữa thì nhẩy cao để đoạt bóng. Chính vì thế, mặc Aussie rules gần giống rugby, nhưng tình bạo lực ít hơn và những pha tranh đoạt bóng cũng hấp dẫn hơn nhiều.

→ Một điểm thú vị nữa là, footy không có luật viết vì nên các cầu thủ có thể tranh chấp từ mọi hướng.

MÔN THỂ THAO SEXY...

Chẳng phải ngẫu nhiên tôi tự tin, tuyên bố hùng hồn với lựa chọn của mình như thế. Đó là chứng minh cho bạn!

Một môn thể thao được đánh giá "gợi cảm" là khi môn thể thao đó có thể hấp dẫn, thu hút người xem từ đầu đến cuối, không hề nao



khẩn họ thấy nhàm chán, cảm giác hồi hộp như dài đến tận những giây cuối cùng, yếu tố bất ngờ cực cao, nhịp độ và thể dục trên đấu thay đổi từng phút. Aussie rules đảm bảo điều đó. Bởi lẽ, quả bóng hình bầu dục, nên quỹ đạo đi rất khó để đoán trước được, phản ứng của các cầu thủ phải là tức thì, nhưng quyết định được đưa ra chỉ trong tích tắc - tương tự là tốc độ bắn nòng mà bình luận vô cùng.

Trong Aussie rules không có thời niệm nhậm chân, lúc nào cũng thấy chạy và chạy. Tỷ số thay đổi liên tục, thậm chí

sự kịch tính của nó cho phép một đội đi từ điểm điểm rất xa vẫn chưa hết hi vọng vì chỉ cần vài ba pha ghi bàn ở điểm là đã có thể lật ngược lại thế cờ.

Môn thể thao dành cho đàn ông, cũng cần phải mạnh mẽ, quyết liệt, thể hiện được bản tính của phái mạnh. Aussie rules là một môn như thế. Ví dụ: theo luật thì khi một cầu thủ có bóng thì cầu thủ đối phương sẽ làm mọi cách để chặn cầu thủ này lại bằng cách ôm, đè, chèn người. Để vượt qua sự ngăn chặn của đối phương, các cầu thủ phải khéo léo, có kỹ năng xoay trở, phối hợp đồng

đội tốt và cái chính là phải to, khỏe để đá lại đá nhanh... một ay thì thậm chí ý chí, sức mạnh, sự dũng cảm, tinh thần chiến...

Đó cũng phải là môn thể thao tạo ra được hiệu ứng cảm động, thần tượng, có màu sắc vui tươi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở Melbourne, có 2 sân vận động lớn là Telstra Dome và MCG với sức chứa trên 80 ngàn người. Và các đội Aussie rules thì thường lấy các con vật làm biểu tượng cho mình như Sydney Swans (đội vô địch năm 2005) là con thiên nga, Geelong (vô địch 2007) là con mèo, Hawthorn (vô địch 2000) là con đầu hươu... Có đông hâm cũng gọi tên các đội của mình theo con vật đó, rất tự mến và gắn bó. Trận chung kết của giải vô địch chuyên nghiệp Úc (AFL) là một ngày hội bóng đá thực sự, khi hàng chục vạn người đổ về sân bóng đá với nhiều chục vạn người theo xem trận chung kết tại nhà, qua màn hình lớn ở quảng trường trung tâm... - đó là ngày lễ hội thực sự với bia tươi, hơi nóng... Rồi những ngày cuối tuần, thì có footy, không khí bóng đá, không khí lễ





hỗ trợ nên sẽ đồng loạt bao giờ hết. Khi khu vực quanh sân vận động đông nghịt người, các hàng xe buýt, taxi điện và xe đưa đón tăng chuyến để đáp ứng đông người đến dịp lễ và sân: từ già đến trẻ, có thiếu nữ đến các bà già, thậm chí có đội gia đình gồm ông bà, cha mẹ, cô cậu, chú bác, cháu chắt... .. còn có quán xá, nhà hàng, các loại trò chơi như chơi bóng đá, cờ vua, cờ caro, cờ tướng... Họ đến sân với áo quần, mũ khăn, bermar cổ đồng, tuy hậu, đủ loại trang sức, trâm người như một suối đào đường hết vàng bãi hát truyền thống của các lạc bộ.



Thế nhưng những yếu tố kia, nghệ thuật vẫn anhsex làm sự "gợi cảm" chỉ thực sự trở nên có giá trị, khi nó có thể "hấp dẫn giới trẻ". Aussie rules là một môn thể thao đậm chất thể lực, đòi hỏi kỹ năng cao về tốc độ và sức bền, khi một trận đấu họ phải chạy trung bình 10 - 12km, suốt trận đấu đều là những pha tranh đoạt bóng, chuyền, chạy chỗ, ghi điểm. Thế nên các cầu thủ Aussie rules đều có chiều cao cực lớn, đáng người cực "T" (đuôn) và thể lực sung mãn.

Chưa kể, trong phục thi đấu là áo có màu, quần đủ loại bó, khéo khoe những đường nét, cơ bắp khỏe mạnh, nên những anh chàng chơi Aussie rules luôn vô cùng quyến rũ trong mắt phụ nữ.

Thế nhưng, cảnh đấm ông cũng đồng lo lắng, đây chỉ là ý kiến chủ quan của người viết bài. "Khẩu vị" của mỗi người mỗi khác. Và phụ nữ thì thật ra đơn giản lắm, chỉ cần các anh có "một chút" linh cách của một người chơi thể thao chuyên nghiệp - nghĩa là chơi kiên trì, ít khi lười, cộng thêm sự mạnh mẽ, dũng cảm... và có tình thần thể thao thực sự - nghĩa là nghiêm túc tham gia vào ít nhất một môn thể thao, thì các anh đã trở nên rất, rất sexy rồi!

Còn nếu các anh vẫn vương vấn "làn tàn", thì xin mời gia nhập cộng đồng người chơi Aussie rules ở Việt Nam: Vietnam Swags (Australian rules ở Việt Nam). Tại website: www.vietnamswags.com - lịch thi đấu giao hữu với các đội football khác trong khu vực, châu lục cũng như hoạt động khác thường xuyên được cập nhật. Aussie rules giờ đây đã phổ biến ở Hà Nội, TPHCM, mở rộng sang Vũng Tàu, Nha Trang... Lịch tập và training thường diễn ra vào chiều thứ 5, và thứ 7 hàng tuần tại SVĐ Xuân La (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) hoặc trường RMIT Sài Gòn... ■



Ảnh: NHẬT NGÂN